



HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)

TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT chế độ, chính sách đối với người có công

6 tháng đầu năm, cùng với tạo việc làm mới, chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động... một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện là giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).



Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Phú Châu (Đông Hưng).

Tăng số lao động được tạo việc làm mới

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ước tính trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 17.870 người, đạt 54,1% kế hoạch năm (tăng 7,5% so với cùng kỳ), trong đó tạo việc làm tại địa phương cho khoảng 13.100 người, đi làm việc ở tỉnh ngoài 3.000 người, 1.770 người đi xuất khẩu lao động; tổ chức chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 2.471 trường hợp. Có 11.512 lao động tham gia học nghề, trong đó trình độ cao đẳng 470 người, trình độ trung cấp 1.872 người, trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 9.170 người. Bên cạnh đó, các chính sách về tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ cơ bản được thực hiện tốt. Đây là sự cố gắng lớn của các địa phương trong công tác quản lý, tuyên truyền, định hướng, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống người dân.

Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi về tín dụng, giáo



Nộp hồ sơ đăng ký thi tiếng Hàn Quốc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình.

duc, bảo hiểm y tế, nhà ở, đầu tư hạ tầng cho người nghèo, cận nghèo, địa bàn nghèo được thực hiện đầy đủ; công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Ban tổ chức cấp quốc

gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng với việc bảo đảm chi trả kịp thời các chế độ trợ cấp ưu đãi cho người và gia đình có công với cách mạng, trong đó trước mắt cần giải quyết dứt điểm hồ sơ người có công còn tồn đọng, khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng nhà ở cho gia đình người có công để người có công sớm được ở trong những ngôi nhà mới, chắc chắn.

chức, tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, trong đó tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công. 6 tháng đầu năm, qua rà soát, trong số 1.342 hồ sơ người có công còn tồn đọng đã giải quyết dứt điểm 424 hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 2 hồ sơ bệnh binh, 2 hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng, 258 hồ sơ thanh niên xung phong, 7 hồ sơ đối tượng khác. Đối với hồ sơ để nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đã trình Chủ tịch nước quyết định công nhận 91 trường hợp.

Một trong những nhiệm vụ được UBND tỉnh quan tâm trong 6 tháng đầu năm là hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công. Ngày 3/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 761 về việc tạm ứng kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Theo đó, hỗ trợ làm nhà mới và sửa chữa cho 450 hộ người có công thuộc 7 nhóm ưu tiên số 1 (347 hộ xây mới, 103 hộ sửa chữa) với tổng số tiền 15,94 tỷ đồng. Đến hết tháng 5, toàn tỉnh đã có 126 nhà xây mới và sửa chữa từ nguồn kinh phí hỗ trợ và huy động xã hội hóa, nhiều huyện đã hoàn thành chỉ tiêu (Kiến Xương đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 48/52 nhà; Tiên Hải 62/83 nhà) góp phần nhân lên niềm vui với người có công.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công, các địa phương tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch công tác quản lý mộ, nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời bố trí, huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp, tu bổ công trình ghi công liệt sĩ; phát động ủng hộ quỹ "Đến ơn đáp nghĩa" các cấp nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hóa chăm sóc người và gia đình có công. Ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ: Để các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra trang trọng, ý nghĩa, các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động phối hợp trong việc tổ chức; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, trong đó trước mắt cần giải quyết dứt điểm hồ sơ người có công còn tồn đọng, khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng nhà ở cho gia đình người có công để người có công sớm được ở trong những ngôi nhà mới, chắc chắn.

NGUYỄN DŨNG

ĐÔNG LĨNH

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên

Để lãnh đạo địa phương phát triển về kinh tế, thời gian qua, Đảng ủy xã Đông Lĩnh (Đông Hưng) đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết, trong đó chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

Nhìn vùng nuôi trồng thủy sản với những ao đầm vuông vức, cá bơi lội tung tăng, cây trái sum xuê, ít ai có thể hình dung được nơi này trước đây là cánh đồng chua, trũng úng ngập thường xuyên, cấy lúa kém hiệu quả. Năm 2008, Đông Lĩnh quy hoạch 40ha để chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản tập trung nhằm phát huy tiềm năng đất đai và giúp cho nông dân có cơ hội làm giàu. Là người đầu tiên xung phong dẫn dắt đổi thửa, đầu tư đất ruộng để cải tạo làm mô hình trang trại, đảng viên Nguyễn Thanh Sơn, thôn Xuân Phong chia sẻ: Là đảng viên, hiệu ứng chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy xã nên tôi quyết tâm, mạnh dạn nhận phần đất xấu để cải tạo làm trang trại VAC. Mỗi đầu ra lập nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kiến thức sản xuất chăn nuôi nhưng được sự giúp đỡ của UBND xã và các đoàn thể nên tôi từng bước vượt qua và thành công.

Với tổng diện tích hơn 2 mẫu, ông Sơn đào 2 ao diện tích trên 7 sào để nuôi cá; diện tích còn lại ông quy hoạch làm lán chăn nuôi gia súc, gia cầm và vườn trồng hòe, chuối và hoa. Nhìn thấy nuôi cá truyền thống cho giá trị thấp, ông Sơn chủ động tìm tòi, học hỏi cách nuôi giống cá đặc sản như cá rô đồng, chạch sụn. Do làm chủ kiến thức chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy

sản nên đàn vật nuôi và thủy sản của gia đình luôn khỏe, phát triển nhanh, cho sản lượng cao. Từ bán cá, lợn, gia cầm và thu hoạch từ vườn, gia đình ông Sơn có thu nhập trên 700 triệu đồng/năm, trừ mọi chi phí còn lãi hơn 200 triệu đồng/năm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Sơn còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhiều bà con trong thôn cùng làm giàu. Từ mô hình đầu tiên của đảng viên Nguyễn Thanh Sơn, đến nay có 25 hộ nông dân ở hai thôn Xuân Phong và Tân Phương đã đầu tư vào khu chuyển đổi nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao góp phần nâng giá trị sản xuất nông nghiệp của xã lên gần 45 tỷ đồng/năm, tăng gần hai lần so với 5 năm trước. Các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhiều đảng viên cũng đi đầu du nhập nghề mới vừa làm giàu cho gia đình, vừa tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Nhờ phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, 6 tháng đầu năm 2017 giá trị sản xuất của Đông Lĩnh đạt hơn 60,4 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch năm.

Là xã nội đồng, xuất phát điểm về kinh tế khó khăn nhưng trong xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân Đông Lĩnh vẫn quyết tâm thực hiện. Khi đầu tư thực hiện các công trình đòi hỏi nhiều kinh phí như làm đường giao thông nông thôn;

giao thông, thủy lợi nội đồng; xây dựng cơ sở vật chất văn hóa... xã chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, từ đó cổ vũ các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Phóng, Bí thư Chi bộ thôn Xuân Phong cho biết: Mỗi đảng viên trong Chi bộ thực sự là tấm gương đi đầu thực hiện chỉ tiêu đóng góp tiền của, ngày công lao động và còn ủng hộ thêm kinh phí cùng với nhân dân làm đường giao thông. Từ sự gương mẫu đó, khi đảng viên tuyên truyền, vận động đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội bà con rất háng hái, tự nguyện tham gia.

Ông Nguyễn Văn Chuyên, Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh chia sẻ: Được sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, ngân sách xã và nhân dân đóng góp, đến nay, Đông Lĩnh đã hoàn thành mở rộng, bê tông hóa 165 tuyến đường trục xã, trục thôn và nhánh cấp 1 tạo ra diện mạo mới cho nông thôn và góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Có được kết quả đó, không thể không nói tới vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên đã đồng thuận, chung sức cùng Đảng bộ tạo ra sức mạnh trong lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Ý thức gương mẫu của đảng viên ở Đảng bộ xã Đông Lĩnh được nâng lên trong thời gian qua xuất phát từ việc Đảng ủy, các chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đảng viên. Ông Đỗ Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Việc triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ rệt từ nhận thức, vai trò đến trách nhiệm của đảng viên, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

KHÁCH QUẢN



Mô hình nuôi chạch sụn của đảng viên Nguyễn Thanh Sơn cho hiệu quả kinh tế cao.



CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH Đồng hành cùng người lao động

Bên cạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh còn luôn đồng hành cùng công nhân lao động (CNLD) trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua lao động sản xuất, góp sức cùng sự phát triển của doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Công ty TNHH May xuất khẩu Minh Trí chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Để giữ được uy tín với khách hàng, ngoài việc mua sắm máy móc, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu của đối tác, Công ty luôn quan tâm đến đời sống người lao động với nhiều chế độ đãi ngộ như: giảm giờ làm; có chỗ làm việc riêng cho phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ; hỗ trợ bữa ăn ca; hỗ trợ tiền xăng xe, tiền trông trẻ... Nhờ đó, người lao động luôn yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Chi Phương Thị Thu Phương, công nhân tổ may chia sẻ: Tôi hiện

đang nuôi con nhỏ nên được Công ty tạo điều kiện cho làm 7 tiếng/ngày. Bên cạnh đó, Công ty hỗ trợ mỗi tháng 40.000 đồng tiền gửi trẻ. Những việc làm đó thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động, giúp chúng tôi yên tâm làm việc, ngày càng gắn bó với Công ty.

Công đoàn Công ty TNHH May xuất khẩu Minh Trí chỉ là 1 trong số 43 công đoàn cơ sở mà Công đoàn các KCN tỉnh hiện đang quản lý. Hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống CNLD một cách hiệu quả, Công đoàn các KCN tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở nắm bắt

ình hình đời sống, việc làm và việc thực hiện chế độ đối với CNLD, từ đó chủ động đề xuất chủ doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho CNLD có hoàn cảnh khó khăn để họ ổn định tư tưởng, yên tâm sản xuất. Với trên 31.000 CNLD trong đó có hơn 24.000 đoàn viên công đoàn, nhờ những nỗ lực của tổ chức công đoàn, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động bằng những hoạt động cụ thể như: hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, xăng xe; tăng suất ăn cho công nhân; thực hiện các chế độ ưu đãi với lao động nữ mang thai; tổ chức

thăm hỏi, tặng quà CNLD có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho CNLD tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, tham quan du lịch...

Công đoàn các KCN tỉnh cũng tích cực phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách từ việc tham gia xây dựng, soạn thảo nội quy lao động, xây dựng thỏa ước lao động tập thể và triển khai tuyên truyền về chính sách, pháp luật lao động đến toàn thể người lao động. Vì vậy, người lao động luôn phát huy tốt việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, mọi hoạt động, mọi chính sách đều được chủ sử dụng lao

động và đại diện người lao động trong các doanh nghiệp thỏa thuận, thương lượng và có sự thống nhất cao. Bên cạnh đó, Công đoàn các KCN tỉnh cũng kịp thời tham gia và giải quyết thỏa đáng nhiều vụ việc đình công, lần công tại một số doanh nghiệp, qua đó những bức xúc, kiến nghị, đề xuất của CNLD được doanh nghiệp lắng nghe, giải quyết thỏa đáng.

Trong phong trào thi đua yêu nước, Công đoàn các KCN tỉnh tích cực phát động, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đã có hàng nghìn sáng kiến của CNLD được áp dụng, làm lợi cho doanh nghiệp hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Vào tháng công nhân hàng năm, Công đoàn các KCN tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, trao trợ cấp, tặng quà cho CNLD khó khăn, công

nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo; tặng quà mái ấm công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời tuyên dương khen thưởng kịp thời những lao động giỏi có nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất. Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, Công đoàn các KCN tỉnh đã tặng 468 suất quà cho CNLD có hoàn cảnh khó khăn và có con bị nhiễm chất độc da cam với tổng số tiền trên 140 triệu đồng; tổ chức chương trình đón tết cùng CNLD và trao 200 suất quà với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Bà Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh cho biết: Để CNLD yên tâm làm việc, cùng với chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho CNLD, hàng năm, Công đoàn các KCN tỉnh luôn phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm mang lại năng suất lao động cao cho người lao động, qua đó giúp tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động. Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Công đoàn các KCN tỉnh luôn là người bạn đồng hành của người lao động, giúp họ yên tâm sản xuất.

NGUYỄN CƯỜNG



Công nhân được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trong quá trình làm việc.